

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 8 มีนาคม เวลาประมาณ 10.30 น. ลูกศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตาม้าม่วง ญาณสัมปันโน ทั้งภิกษุ และฆราวาส ประมาณกว่า 10 คน นำโดยพระครูอรุณกิจจันทคุณ (พระอาจารย์นพดลันนทโน) เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จังหวัดกำแพงเพชร และกรรมมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน ได้เดินทางมายังธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เพื่อสอบถามและขอความชัดเจนถึงกรณีรัฐบาลมีแนวคิดรวม 3 บัญชีของธปท. ให้เหลือบัญชี เดียว เนื่องจากในทุนสำรองระหว่างประเทศนั้น มีทั้งทองคำ ซึ่งมีน้ำหนักรวม 12 ตัน และมีเงินเหรียญสหรัฐประมาณ 10 ล้านเหรียญสหรัฐจากโครงการผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตาม้าม่วงอยู่ด้วย

พระครูอรุณกิจจันทคุณ กล่าวว่า การเดินทางมายังธปท.ของลูกศิษย์หลวงตาม้าม่วงครั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต้องการหารือและขอความชัดเจนนโยบายธปท.ในเรื่องดังกล่าวว่า เป็นอย่างไร เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

อย่างไรก็ตามทุกคนเข้าใจดีถึงปัญหาหนี้สินที่เกิดจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน(กองทุนฟื้นฟู) ที่รัฐบาลต้องแบกรับภาระถึงปีละ 5-6 หมื่นล้านบาทต่อปี แต่ก็เห็นว่า ยังมีแนวทางอื่นที่ดีกว่า การใช้วิธีรวมบัญชีเพื่อนำเงินสำรองของประเทศออกมาใช้

"เราและธปท.จะถือประโยชน์ของชาติเป็นหลัก ไม่อยากให้มีการเสียมันกันไปมา และก็เข้าใจดีว่า รัฐบาลต้องการแก้ปัญหาหนี้สินของประเทศ แต่เราอยากให้ เป็นวิธีที่ทำงานร่วมกันได้ อย่างไม่รู้ใครจะตัดสินใจในเรื่องนี้ไม่ใช่เรา แบงก์ชาติ หรือรัฐบาล แต่ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา หากรัฐบาลมีมติให้แก้กฎหมาย เพื่อให้เงินสำรองออกมาใช้ได้จริง เราก็จะคัดค้านการแก้กฎหมาย เพราะเห็นว่า ยังมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้" พระครูอรุณกิจจันทคุณ กล่าว

ด้านนายอรรคบุษย์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายช่วยงานบริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนของ ธปท.การหารือในครั้งนี้กล่าวว่า คณะลูกศิษย์หลวงตาม้าม่วงได้ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งหารือถึงแนวทางการดำเนินในระยะต่อไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี

อย่างไรก็ตามการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เพียงการตัดสินใจของธปท. หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น หากจะมีการรวมบัญชีจริง ก็จะต้องมีการแก้กฎหมายก่อน นอกจากนี้ถ้าจะมีการศึกษาแนวทางนำเงินสำรองมาใช้ร่วมกัน เพื่อศึกษาผลดีและผลเสียก่อนตัดสินใจ ซึ่งทางลูกศิษย์หลวงตาม้าม่วงก็ได้แสดงเจตนารมณ์มาด้วยว่า จะขอส่งตัวแทนมาร่วมศึกษาด้วย

จาก <http://www.naewna.com/news.asp?ID=202545>